

# ขอบคุณพระเจ้า

“เป็นการดีที่จะขอบพระคุณพระเจ้าผู้สูงสุด” (สคุดี 92:1)

“จงขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงแสนดี” (สคุดี 136:1) ฉบับ NIV “Give thanks to the Lord, for he is good”

การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์ และจิตสำนึกที่ดี (มีอารยะธรรม) การขอบพระคุณพระเจ้าเป็นการแสดงความซาบซึ้งในพระคุณ ความรัก และการเคารพนับถือ ตลอดจนถึงความกตัญญูรู้คุณ

อาจารย์เปาโลบอกคริสเตียนว่า “จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย” (1 เธสะโลนิกา 5:18) ในฉบับอมตธรรมร่วมสมัยว่า “จงขอบพระคุณในทุกสถานการณ์ เพราะนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์”

คุณเชื่อไหมว่า ใครก็ตามที่เรียนรู้จักการขอบคุณพระเจ้า คนนั้นจะไม่ใช่คนจืดจาง จะไม่เป็นคนจืดจาง และจะไม่คิดฆ่าตัวตาย!

ตัวอย่างของการขอบพระคุณพระเจ้า

ข้าพเจ้า (ฉัน/ผม) ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับฝนที่ตกลงมา แสดงว่าปีนี้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์

ชวานาทำนาได้ และจะมีข้าวกินอย่างแน่นอน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเงาที่ติดตามอยู่ตลอดเวลาในกลางแจ้ง เพราะนั่นหมายถึงข้าพเจ้ากำลังได้แสงแดดที่มีวิตามิน

ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเมืองที่วุ่นวาย เศรษฐกิจที่ตกต่ำ และศาสนาที่เสื่อมโทรม นั่นหมายถึงว่าผู้คนจะหมดหวังและหันมาสนใจในข่าวประเสริฐและเรื่องการช่วยให้รอดของพระเยซูคริสต์มากขึ้น

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับน้ำมันราคาแพงขึ้น เพราะทำให้ถนนโล่ง ผู้คนใช้รถยนต์น้อยลง และลดภาวะโลกร้อนได้มากเลย

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับข้าวของแพงขึ้น ค่าของเงินลดลง นั่นหมายถึงพระองค์ทรงสอนให้ฉันรู้จักประหยัดในการใช้จ่าย

ดิฉันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสามีที่นอนกรนทั้งคืน เพราะนั่นหมายถึงเขากำลังหลับอยู่ที่บ้านกับฉัน ไม่ใช่กับผู้หญิงอื่น

ผมขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับภรรยาที่โทรตามอยู่เสมอ และถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน เพราะนั่นหมายถึงยังมีคนรักและห่วงใยอยู่เสมอ

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับลูกชายและลูกสาววัยรุ่น ที่กำลังบ่นเรื่องล้างจาน นั่นหมายถึงพวกเขาอยู่ที่บ้าน ไม่ใช่อยู่ที่ถนน บ้านเพื่อน งานปาร์ตี้ หรือในร้านเกมส์

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสียงที่ปลุกในทุก ๆ เช้า นั่นหมายถึงฉันยังมีชีวิตอยู่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับภาษีที่ต้องเสีย นั่นหมายถึงฉันมีงานทำ

ขอบคุณพระเจ้าการทำความสะอาดบ้าน เช็ดดูหน้าต่างและห้องหับ เพราะนั่นหมายถึงฉันมีบ้าน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเสื้อผ้าที่พอดิ้นเกือบจะคับเกินไป เพราะนั่นหมายถึงข้าพเจ้ายังมีกิน

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำบ่นต่อรัฐบาล การเดินขบวนประท้วง มีอบต่าง ๆ เพราะนั่นหมายถึงประเทศนี้มีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น มิได้ปกครองด้วยระบบเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับไม่มีที่จอดรถใกล้ ๆ เพราะนั่นหมายถึงฉันจะได้เดินออกกำลังกาย

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการชัตริศ นั่นหมายถึงฉันมีเสื้อผ้าสวมใส่

ขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าในแต่ละวัน เพราะมันหมายถึงฉันยังมีทำงานหนักได้

“จงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับสิ่งสารพัดเสมอ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา”  
(โคโลสี 5:19)